

Hiệu quả tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới ở Thái Giang

Thời gian qua, nhờ phát huy tốt vai trò nòng cốt đi trước mở đường, đi cùng cổ vũ động viên, đi sau tổng kết nhân điển hình, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng giúp Đảng bộ và nhân dân xã Thái Giang (Thái Thụy) xây dựng thành công nông thôn mới năm 2017 mà không để lại nợ đọng.

Đổng chí Trần Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Thái Giang thống nhất quan điểm chỉ đạo thân trọng, không nóng vội, chọn khâu đột phá, làm tới đâu chắc tới đó; đồng thời, xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò nòng cốt đi đầu nhằm tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó triển khai thắng lợi nhiệm vụ. Ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện, Đảng ủy xã đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về tuyên truyền, vận động hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng nông thôn mới. Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng để sát với tình hình thực tế như: tuyên truyền miệng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thông qua các hội nghị; đối với các tầng lớp nhân dân, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, chủ trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng nông thôn mới tại các thôn, xóm để nhân điển hình. Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã còn phối hợp với Đài Truyền



Diện mạo nông thôn xã Thái Giang.

thanh xã mở chuyên mục "Học Bác mỗi ngày đoàn kết xây dựng nông thôn mới". Các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã được phân công theo dõi viết tin, bài cho từng mảng tiêu chí. Các bài viết về nông thôn mới của các đồng chí cán bộ hưu trí, các tổ chức đoàn thể, các ngành và các thôn cũng thường xuyên được tập hợp về Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã để biên tập và cho phát 2 lần/ngày trên Đài Truyền thanh xã để tạo hiệu quả tuyên truyền. Những chủ trương lớn của huyện, của tỉnh đều được Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã biên tập thành bài viết tuyên truyền gửi tới các đoàn thể, các chi bộ, các thôn

để đưa vào nội dung sinh hoạt. Cũng theo đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã: Ngoài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, địa phương còn tăng cường cán bộ cấp ủy cùng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã xuống cơ sở gặp gỡ các đồng chí đảng viên cao tuổi đời, tuổi đảng, các đồng chí cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ và những người có uy tín trong các dòng họ để tìm tiếng nói chung, nhờ các đồng chí cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động người thân, họ hàng, chủ trương lớn của huyện, của tỉnh đều được Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã biên tập thành bài viết tuyên truyền gửi tới các đoàn thể, các chi bộ, các thôn

xuống gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nói cho dân hiểu, dân tin, dân đồng thuận làm theo. Không chỉ ở cấp xã, công tác tuyên truyền, vận động còn được các thôn đặc biệt chú trọng thực hiện. Thôn Tiến Phong có 145 hộ với 450 nhân khẩu. Thu nhập chính của người dân là từ sản xuất nông nghiệp nên còn nhiều khó khăn. Song khi triển khai xây dựng nông thôn mới, bà con đồng thuận, hưởng ứng rất cao. Ông Vũ Ngọc Quý, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Đạt được kết quả đó là do thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, để mỗi người dân trong thôn nhận thức được xây dựng nông thôn mới là

sự nghiệp "của dân, do dân và vì dân" từ đó đồng tình ủng hộ. Người dân không chỉ tự nguyện đóng góp kinh phí bê tông hóa đường làng ngõ xóm mà còn tích cực tham gia ngày công lao động giải phóng mặt bằng, hiến đất. Để có được hơn 500m đường bê tông trục thôn khang trang, bà con trong thôn đã đóng góp trên 500 ngày công giải phóng mặt bằng, xây dựng đường thoát nước trước khi đổ bê tông. Ban đầu, bà con thống nhất làm đường rộng 3m, dày 16cm. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động con em xa quê ủng hộ, bà con quyết định mở rộng đường lên 4m, dày 18cm để việc đi lại được thuận tiện hơn. Ngoài cứng hóa toàn bộ hệ thống đường giao thông trong thôn, giao thông nội đồng, nhân dân trong thôn còn đoàn kết xây mới nhà văn hóa thôn; đồng thuận nhượng lại đất canh tác ven đường ĐH91 (năm trong quy hoạch) để xã chuyển đổi mục đích sử dụng, bán đấu giá để lấy nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên việc dẫn dắt đổi thửa, giải phóng mặt bằng, đóng góp công sức làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, thay đổi tập quán canh tác, xóa bỏ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn minh... được người dân Thái Giang đồng thuận, tự vận động nhau cùng thực hiện, từ đó góp phần để địa phương can đích nông thôn mới năm 2017 mà không có nợ đọng. Trong tổng số 50 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới thì nhân dân đóng góp 13,81 tỷ đồng. Hiện nay, công tác tuyên truyền được Đảng ủy xã chỉ đạo tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó tập trung vận động các tầng lớp nhân dân giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng nông thôn mới bền vững.

ANH ĐÀO

▶ BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH Trao tiền trợ cấp cho thương binh

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức trao giấy chứng nhận thương binh và tiền trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho 111 thương binh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Thông tư liên tịch số 28 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng; Thông tư số 202 của Bộ Quốc phòng về tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, đợt này, trên địa bàn tỉnh có 111 thương binh đã được xét duyệt hồ sơ và được Hội đồng Giám định y khoa Quân khu 3 giám định. Bộ CHQS tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận và truy trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần với số tiền trên 5,1 tỷ đồng; trong đó, người nhiều nhất trên 63 triệu đồng, ít nhất trên 51 triệu đồng; 95 người được hưởng trợ cấp hàng tháng và hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

VĂN DỪNG (Bộ CHQS tỉnh)

▶ Trao học bổng "Thắp sáng ước mơ"



Ngày 11/1, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen tổ chức trao 10 suất học bổng cho học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện Hưng Hà và thành phố Thái Bình.

10 học sinh được nhận học bổng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ song có ý thức vươn lên học tập tốt. Mỗi suất học bổng trị giá 1,2 triệu đồng. Ngoài 10 suất học bổng được trao, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen còn có những phần quà tặng các cháu nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

HOÀNG LANH

▶ VŨ THƯ Tổng kết công tác tư pháp, thi hành án dân sự năm 2017

UBND huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp, thi hành án dân sự năm 2017.

Năm 2017, các ngành, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức 38 hội nghị nâng cao kiến thức pháp luật trên nhiều lĩnh vực cho hơn 5.200 lượt người. UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện đăng ký khai sinh cho 3.151 trường hợp, khai tử 1.315 trường hợp, kết hôn 1.196 trường hợp, chứng thực hơn 102.400 bản sao từ bản chính, 4.300 chữ ký và trên 4.200 hợp đồng, văn bản; thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực tư pháp đã cắt giảm được 33%. 24/30 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở. Ngành Tư pháp Vũ Thư được Sở Tư pháp đánh giá xếp thứ hai toàn tỉnh.

Với số việc thụ lý là 832, trong năm 2017, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã giải quyết xong 542 việc, đạt 84% so với số có điều kiện thi hành, vượt 9% chỉ tiêu giao. Tổng số tiền và giá trị tài sản phải thu trên 25,35 tỷ đồng, trong đó đã giải quyết xong 4,2 tỷ đồng, đạt 37% so với số có điều kiện giải quyết, vượt 2% chỉ tiêu giao. Chi cục phối hợp các ngành liên quan tổ chức cưỡng chế thi hành án thành công 2 trường hợp, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

QUỲNH LƯU

▶ HƯNG HÀ Hòa giải thành công 87% vụ việc

Năm 2017, công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà duy trì thường xuyên. Căn cứ vào thẩm quyền và chức năng theo quy định, MTTQ các cấp đã tiếp nhận 456 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân như tranh chấp đất đai, hôn nhân, thực hiện các chế độ chính sách; trực tiếp tham gia hòa giải thành công 401 vụ việc (đạt 87%) và chuyển các vụ việc còn lại đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

THANH HÀ

Cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh cũng là lúc các dịch vụ dịp tết bắt đầu bước vào guồng quay nhộn nhịp. Tranh thủ thời điểm vàng trong kinh doanh, nhiều người làm ăn phát lên nhờ tết.

Dịch vụ làm đẹp đất khách

Ngày từ trung tuần tháng 10, các salon tóc đã bắt đầu tăng số lượng khách đến làm đẹp. Anh Tạ Văn Hiếu, chủ salon tóc Hiếu Toni & Guy, xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy cho biết: Sở dĩ chị em đến làm tóc sớm vì đặc điểm của thời trang tết là cần có một khoảng thời gian để lên dáng, khách cũng chưa thích nghi ngay được với tóc mới nên nhiều người lựa chọn việc làm tóc sớm để quen dần với sự thay đổi ngoại hình. Tuy nhiên, càng đến gần tết càng có nhiều người đến làm tóc hơn.

Một dịch vụ làm đẹp khác hiện nay đang thu hút chị em đó là vẽ móng nghệ thuật. Chị Nguyễn Mơ, chủ tiệm Mokonaill, đường Trần Khánh Dư, thành phố Thái Bình chia sẻ: Bắt đầu từ dịp Noel, số lượng khách hàng đến làm móng tăng dần. Trung bình khoảng từ 1 - 2 tháng khách hàng thay mẫu móng một lần, thời điểm này khách làm móng để chơi Noel, chơi tết dương lịch rồi gần tết Nguyên đán sẽ đến các hàng đổi mẫu. Theo chia sẻ của chị Mơ, dịp cao điểm nhất

Sôi động dịch vụ dịp tết



Chọn hoa trang trí tết.

của mùa làm móng là từ sau 23 tháng Chạp đến hết năm. Vào những ngày này, mỗi ngày cửa hàng của chị tiếp hàng chục người, mặc dù mở cửa từ sáng sớm đến tối muộn nhưng thêm chỉ đến gần giao thừa cửa hàng vẫn có người đến làm móng.

Bên cạnh việc chăm sóc sắc đẹp, chuyện mặc gì ngày tết cũng luôn là mối quan tâm của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Chị Bùi Thu Hà, phường Hoàng

Diệu, thành phố Thái Bình cho biết: Hàng năm, cứ đến tết là tôi lại sắm đồ cho cả gia đình. Nhu cầu về thời trang bao giờ cũng cần thiết nhưng vào dịp tết thì ai cũng mong muốn có những bộ quần áo đẹp nhất. Chị Phạm Thị Phương, chủ cửa hàng Dương Phương, đường Minh Khai, thành phố Thái Bình cho biết: Ba tháng cuối năm là thời điểm doanh thu từ bán hàng của chúng tôi tăng mạnh nhất

trong năm, gấp 2 - 3 lần những tháng khác. Thường thì người dân có xu hướng sắm đồ tết từ đầu tháng 11 đến trung tuần tháng 12 âm lịch, đây cũng là thời điểm hàng tết về nhiều và phong phú nhất, với tâm lý tìm đồ đẹp, khách hàng cũng thoải mái hơn và ít mặc cả hơn.

Nhiều dịch vụ khác vào mùa

Ngoài nhu cầu làm đẹp, mỗi dịp tết đến, xuân về, bất cứ gia đình nào cũng đều có thói quen trang trí nhà cửa vì thế mà các dịch vụ trang trí luôn đất khách. Nhiều năm trở lại đây, thú chơi hoa pha lê được khá nhiều người ưa chuộng bởi ưu điểm mẫu mã đẹp, đa dạng và đặc biệt bền cao. Tại thời điểm này, các cửa hàng pha lê đều khá đắt bởi sức mua của người dân tăng mạnh. Chị Hoàng Thị Thương, chủ cửa hàng hoa pha lê Ngọc Thương, chợ Quang Trung, thành phố Thái Bình cho biết: Từ tháng 10 âm lịch, cửa hàng tôi bắt đầu nhận các đơn hàng tết. Trong đó các mặt hàng khách ưa chuộng nhất là các mẫu hoa đào, hoa mai, hoa Khai, thành phố Thái Bình cho biết: Ba tháng cuối năm là thời điểm doanh thu từ bán hàng của chúng tôi tăng mạnh nhất

TRUNG TÂM CẢI NGHIỆM MA TÚY VÀ CHĂM SÓC ĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI Bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần, cùng với việc tổ chức tốt hoạt động cai nghiện, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cán bộ, nhân viên Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội (Sở Lao động Thương binh và xã hội) đặt ra là không để xảy ra tình trạng học viên cai nghiện quậy phá, bỏ trốn đồng thời quan tâm chăm lo tết đầy đủ cho học viên, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết.

Ông Hoàng Hoa Thám, Giám đốc Trung tâm cho biết: Trung tâm có khoảng 240 học viên cai nghiện. Xác định được tính chất phức tạp của công tác cai nghiện, ngay từ khi tiếp

nhận, Trung tâm tổ chức phân loại đối tượng, phổ biến nội quy, quy chế, giáo dục ý thức kỷ luật, nâng cao nhận thức đồng thời tổ chức cho học viên học nghề, tham gia lao động trị liệu để ổn định tâm lý, qua đó giúp học viên thay đổi hành vi và hợp tác trong quá trình cai nghiện. Để bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết, hơn một tháng trước tết, Trung tâm xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng phòng, từng cán bộ, trong đó nhấn mạnh đến việc tư vấn, động viên học viên yên tâm chấp hành điều trị; thường xuyên tuần tra trực tiếp kiểm soát phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, thăm lấu đồ ăn ngoài vào, kiểm

tra người và phương tiện, hàng hóa ra vào Trung tâm; phân công lịch trực trong 6 ngày tết và xây dựng phương án ứng phó sự cố. Bên cạnh đó, Trung tâm bố trí rà soát cơ sở hạ tầng, phương tiện kỹ thuật, thiết bị để kịp thời sửa chữa. 2.000m tường rào thép gai bao quanh đã hoen gỉ, tạo nhiều lỗ hổng, Trung tâm tiến hành gia cố lại; hệ thống đèn chiếu sáng, cửa khóa phòng của học viên được nâng cấp để bảo đảm độ an toàn; đồng thời, cán bộ các phòng thường xuyên phối hợp, trao đổi để quản lý học viên trong sinh hoạt, xử lý, giáo dục học viên vi phạm. Trong năm 2017, Trung tâm đã kỷ luật 7 học viên do vi

phạm quy chế, thu giữ, tiêu hủy 11,9kg thuốc lá, 31 bao thuốc lá, 5,4kg chè khô, 120 bát lửa gas, 12 lít rượu, 2 điện thoại di động.

Trong công tác phối hợp, Trung tâm tổ chức triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và môi lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng và Công an xã Đông Lĩnh và Công an xã Đông Huy để có hướng phối hợp tốt nhất trong bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau tết. Theo kế hoạch, trong dịp tết, Công an huyện Đông Hưng sẽ tăng cường cán bộ xuống Trung tâm để nắm bắt tình hình an ninh trật tự, chỉ đạo lực lượng phối hợp với Công an xã Đông Lĩnh và các xã lân cận thực hiện nhiệm



Tham gia lao động tại Trung tâm giúp các học viên cải thiện sức khỏe, ổn định tâm lý.

vụ và giải quyết các vướng mắc phát sinh. Riêng công an hai xã Đông Lĩnh, Đông Huy tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực ngoài Trung tâm, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những dấu hiệu bất thường của đối tượng

thăm lấu đồ cấm vào Trung tâm. Ông Phạm Văn Đông, Trưởng Công an xã Đông Lĩnh chia sẻ: Trung tâm không chỉ nhằm mang tết đầm ấm đến với học viên mà còn góp phần vào bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG

Hung, Kiến Xương, Thái Thụy, lại giáp sông Trà Lý nên việc quản lý đối tượng gặp nhiều khó khăn. Do đó, lực lượng an ninh địa phương phải thường xuyên tuần tra, xác định đối tượng tạm trú đồng thời phối hợp với người dân trong việc tiếp nhận thông tin để có biện pháp xử lý. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, trong năm 2017 lực lượng an ninh của huyện, xã và Trung tâm đã kịp thời bắt giữ 2 học viên bỏ trốn. Để học viên cai nghiện hiệu quả, cùng với bảo đảm an ninh trật tự, trước tết Nguyên đán Trung tâm bố trí cho học viên thăm gặp gia đình giúp ổn định tâm lý và tổ chức cho học viên đón tết theo phong tục cổ truyền của dân tộc như gói bánh chưng, tổ chức tất niên, đón giao thừa... Sự chuẩn bị chu đáo của Trung tâm không chỉ nhằm mang tết đầm ấm đến với học viên mà còn góp phần vào bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.